



ที่ ศธ ๐๔๒๖๑/ว๓๐๗๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
ถนนโคกกรวด - หนองปลิง ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐

๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การคัดเลือก ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H
เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๕ กลุ่มในสังกัด(ราชสีมา สุรนารี บุญวัฒนา สุธรรม และกลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการคัดเลือก Best Practice การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบสรุปผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบสรุปผลตัวแทนเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อให้ นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ครูมีความสุขในการเรียนการสอน จากการทำเนิงานของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้จัด
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H ตามบริบท สภาพความพร้อม และความต้องการแต่ละโรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้มีตัวอย่างที่ดีใน
การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่และนำเสนอผลงาน ตลอดทั้งเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนใน
สังกัดและโรงเรียนอื่นที่สนใจนำไปใช้จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ในภาคเรียนต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ จึงแจ้งให้กลุ่มโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุก
โรงเรียนในกลุ่มสังกัดสพม.๓๑ ส่ง Best Practice โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H ตาม
แนวทางการคัดเลือกฯ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว โดยให้กลุ่มโรงเรียนคัดเลือก ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H พร้อมคัดเลือกโรงเรียนเป็น
ตัวแทนเพื่อเผยแพร่และจัดแสดงผลงานในวันสะท้อนผล (AAR) ครั้งที่ ๔ จำนวน ๔ กิจกรรม ที่สนองคุณภาพผู้เรียน
๔ H (วัน /เวลาและสถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ส่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติตระการ ยอดสง่า)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐๔๔-๓๐๕๑๑๓

โทรสาร ๐๔๔-๓๐๕๑๑๖